

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 67 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 นี้ นับเป็นฉบับที่สองของบรรณาธิการชุดใหม่ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นท่านเดิม มีเปลี่ยนแปลงบ้าง ใครเป็นใครพลิกกลับไปดูได้ในหน้าก่อนนี้

เวชสารแพทย์ทหารบกฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจโดยมีนิพนธ์ต้นฉบับ เรื่อง **โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคลินิกของน้ำปัสสาวะกับภาวะบาดเจ็บจากความร้อนในทหารกองประจำการกองทัพบก** โดยอรรธรณ นันทมงคล และ จัฒพล วุฑฒกนก จาก สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พบว่าสีของปัสสาวะที่เข้มข้นบ่งบอกถึงภาวะขาดน้ำ แต่ยังไม่สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในการเกิดโรคลมร้อนที่แม่นยำได้ เรื่องต่อมาเป็น **การเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการศึกษาชั้นปริคณิกระหว่างหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตรรายวิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า** โดย มัทธนา กมลศิลป์ และคณะจากกองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยพบว่า หลักสูตรรายวิชามีผลสำเร็จทางการศึกษามากกว่าหลักสูตรบูรณาการ ส่วนเรื่องที่สาม เป็นเรื่อง **การศึกษาจิตสาธารณะของนักเรียนพิเศษ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย** โดย ปราณี อ่อนศรี และคณะ จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่านักเรียนมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของจิตสาธารณะ

ส่วนบทความพินิจ เป็นเรื่อง **Calciophylaxis in Chronic Kidney Disease** โดย บัญชา สติระพจน์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สรุปว่ามีความรุนแรงของโรคสูงพบในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อรุนแรง

เรื่องสุดท้ายเป็นปกิณกะ เรื่อง **วันสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพที่บุคลากรสุขภาพควรรู้จัก** โดย บุญเติม แสงดิษฐ์ จากสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งบอกถึงวันสำคัญๆ ด้านสุขภาพ เพื่อใช้เป็นโอกาสในการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคตามความเหมาะสม

หากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพเวชสารฯ หรือมีเรื่องที่ยากให้นำลงในเวชสารฯ ขอเชิญติชมและแจ้งความประสงค์มาได้ ที่ e-mail:suthee.pcm@gmail.com หรือสามารถค้นเรื่องที่ถูกตีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และ download บทความในเวชสารแพทย์ทหารบกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf) จากเว็บไซต์ของ ThaiJo ([www.tci-thaijo.org index.php/rta_medj](http://www.tci-thaijo.org/index.php/rta_medj)) และที่เว็บไซต์ www.rtamedj.pmk.ac.th พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พ.อ. สุธี พานิชกุล
บรรณาธิการ

